

วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เรื่อง: ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบสอบทานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 มิถุนายน 2560

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้รับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชีจากเดิม “แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่เปิดเผยแบบเน้นถึงข้อมูลและข้อสังเกต” มาเป็น “การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอีกต่อไป” สำหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เดิมรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) และงบสอบทานรายไตรมาส สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (เดิมรายงานลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560) และ 30 มิถุนายน 2560 (เดิมรายงานลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากรายงานฉบับใหม่ที่ได้นำส่งเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทได้รับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งหมดฉบับล่าสุดจากผู้สอบบัญชี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560
2. ผู้สอบบัญชีได้ระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความเห็นว่า “การที่ผู้บริหารรายนั้นของบริษัทยังอาจต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุด ข้าพเจ้าในฐานะผู้สอบบัญชีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดที่จะเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงของรายการเหล่านี้ที่อาจจะไม่ได้นำมาเปิดเผยหากผู้กู่เป็นบุคคลในบริษัทเอง จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆเพิ่มเติมได้นอกจากการพิจารณาและการดำเนินการโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตรวจสอบและสืบสวนมากกว่าข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติได้ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท”
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานฉบับใหม่มีเฉพาะในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีเท่านั้น แต่ยังคงแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และการชี้แจงของบริษัทในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 97/2560 ที่แจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินโดยเร็ว
4. ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและเงินให้กู้ยืมตามสัญญาและจะจัดให้มีการตรวจสอบพิเศษในรายการเงินให้กู้ยืมที่เป็นประเด็นโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ตามข่าวที่บริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคโนชิตะ)

ประธานกรรมการ